

CẦN THƠ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

VĂN NGỌC HÀ

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ

TRẦN THỊ HẰNG, PHẠM HỒ VIỆT ANH

Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

Thời gian qua, công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP. Cần Thơ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả nổi bật

TP. Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long; có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh; diện tích tự nhiên 1.438,96 km²; có 5 quận, 4 huyện, 83 xã, phường, thị trấn, dân số trên 1,25 triệu người. Đảng bộ TP. Cần Thơ hiện có 15 đảng bộ trực thuộc với 617 TCCSĐ, hơn 53.000 đảng viên. Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ TP. Cần Thơ luôn chú trọng đến công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên và thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát

triển TP. Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời chủ động tham mưu Thành ủy, BTV Thành ủy cụ thể hóa, xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của Thành phố; thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố triển khai, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, quan điểm của Đảng về công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW, toàn thành phố đã giảm được 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 46 ban chỉ đạo, 68 đơn vị cấp

phòng, 18 lãnh đạo cấp sở, ngành, 1 lãnh đạo cấp huyện, 162 trưởng, phó phòng và tương đương cấp thành phố, 988 cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chuyển 21 đơn vị sự nghiệp từ loại hình tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, qua đó cắt giảm 3.269 người làm việc và 64 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Thành phố đã thực hiện tinh giản và cắt giảm 4.099 biên chế, giảm 15,35% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015, đạt 136,40% kế hoạch giai đoạn 2015-2021 (gồm 574 biên chế hành chính, 3.525 biên chế sự nghiệp), trong đó hưởng chính sách tinh giản 503 biên chế, cắt giảm 3.596 biên chế). Giảm chi ngân sách nhà nước do sáp nhập, giải thể và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2016-2021 là trên 146 tỷ đồng. Ngoài ra, để giảm bớt số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố, HĐND TP. Cần Thơ ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, qua đó giảm 731 người.

Những kết quả trên có thể khẳng định công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Cần Thơ đã tham mưu với cấp ủy quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả một cách sáng tạo, năng động, hiệu quả; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức của hệ thống chính trị thành phố, nhất là

đối với cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng trực tiếp do sắp xếp, sáp nhập, tinh giản biên chế. Qua đó, đã tuyển chọn được những người có trình độ, năng lực chuyên môn cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc để bổ sung vào các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố. Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5 bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả đạt được trong công tác tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về tinh giản biên chế, các cấp ủy đảng, chính quyền phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo, bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng

bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải có ý thức trách nhiệm chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ thành phố; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng lòng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp hoàn thành chậm, không hoàn thành kế hoạch hoặc thực hiện không đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Thứ năm, thực hiện kịp thời, đúng quy định các cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; định kỳ sơ kết, tổng kết, chỉ ra những hạn chế, bất cập để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chú trọng phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

Giải pháp trọng tâm thời gian tới

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP. Cần Thơ trong thời gian tới, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kết luận số 28-KL/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ thành phố. Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Gắn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập với đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ viên chức sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đẩy mạnh việc thực hiện

(Xem tiếp trang 31)